



## NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI ĐÁP

(Nội dung được Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách tổng hợp và giải đáp trong các Đợt cấp tài trợ qua các năm 2009 - 2019)

### **Câu 1: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đóng vai trò gì trong Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách và các đợt cấp tài trợ?**

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (Trung tâm LIN) là đơn vị khởi xướng và điều phối Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Trung tâm LIN xây dựng và điều phối hoạt động của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách và đảm bảo các tiêu chí như sau: Thúc đẩy tiếng nói, sự tham gia và đưa ra quyết định của mỗi cá nhân trong cộng đồng về những vấn đề chung thông qua đề xuất và sáng kiến của các tổ chức/dự án phi lợi nhuận; minh bạch các thông tin và tài chính; kết nối và lan tỏa các nguồn lực đến cộng đồng; tạo cơ hội và điều kiện cho cộng đồng tham gia vào quy trình hỗ trợ/tài trợ các tổ chức/dự án phi lợi nhuận (thông qua các hoạt động Thảo luận, lắng nghe, ra quyết định, giám sát thực hiện...)

### **Câu 2: Ai là người quyết định dự án được cấp tài trợ và tiêu chí chọn lựa dự án như thế nào?**

Khi khởi động các đợt cấp tài trợ trong năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ thông báo đến cộng đồng thông qua các kênh truyền thông của Chương trình và Trung tâm LIN và thành lập Hội Đồng Xét Duyệt dự án thông qua việc kêu gọi các cá nhân trong cộng đồng có những chuyên môn nhất định đăng ký tham gia hội đồng (nội dung công việc và yêu cầu chi tiết được đề cập trong mô tả vị trí tình nguyện viên của Hội Đồng Xét Duyệt).

Căn cứ vào mô tả vị trí công việc, Chương trình sẽ chọn ra các cá nhân có những chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp (liên quan đến chủ đề cấp tài trợ, phát triển cộng đồng, nhân sự, tài chính, chiến lược – quản trị, truyền thông...) để tham gia quá trình xét duyệt dự án. Nhiệm vụ của Hội Đồng Xét Duyệt là lựa chọn các dự án phù hợp dựa trên các tiêu chí của Chương trình để tham gia vòng “Thuyết trình và phản biện dự án trước cộng đồng”. Sau đó, Hội Đồng Xét Duyệt sẽ cùng cộng đồng\* lựa chọn ra các dự án được nhận tài trợ sau vòng “thuyết trình và phản biện dự án cộng đồng”

Vì vậy, Dự án được lựa chọn cấp tài trợ sẽ do Hội Đồng Xét Duyệt (Nhóm đại diện cộng đồng có chuyên môn) và Cộng đồng bên ngoài Hội đồng quyết định.

Chú thích:



\*Cộng đồng bao gồm: Nhà tài trợ (Cơ quan hợp tác quốc tế, Doanh nghiệp, Cá nhân), Tổ chức phi lợi nhuận, Chính quyền địa phương, Đối tượng hưởng lợi của dự án và các cá nhân quan tâm đến hoạt động/sự kiện/dự án.

### **Câu 3: Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách cấp tài trợ/hỗ trợ dự án ở những khu vực/tỉnh thành nào?**

Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách chỉ hỗ trợ/tài trợ cho các tổ chức/dự án phi lợi nhuận đang hoạt động và triển khai tại khu vực miền Nam, bao gồm các tỉnh sau:

STT	TÊN TỈNH	STT	TÊN TỈNH
1	Bình Thuận	11	Bến Tre
2	Bình Phước	12	Đồng Tháp
3	Bình Dương	13	Vĩnh Long
4	Đồng Nai	14	Trà Vinh
5	Tây Ninh	15	An Giang
6	Bà Rịa – Vũng Tàu	16	Cần Thơ
7	Tp Hồ Chí Minh	17	Sóc Trăng
8	Long An	18	Kiên Giang
9	Tiền Giang	19	Bạc Liêu
10	Hậu Giang	20	Cà Mau

### **Câu 4: Nguồn ngân sách tài trợ của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách có bao gồm chi phí nhân sự của dự án (lương, công tác phí, hay bảo hiểm...) và chi phí vận hành không?**

Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách và Hội Đồng Xét Duyệt hiểu rằng để một dự án cộng đồng triển khai thành công và bền vững thì phải đảm bảo có những điều kiện, nền tảng hỗ trợ vững chắc. Vì vậy, các khoản dự trù chi phí liên quan đến nhân sự (lương, công tác phí, bảo hiểm...) và chi phí vận hành khác (địa điểm, văn phòng phẩm, thư tín...) đều được Chương trình cùng Hội Đồng Xét Duyệt xem xét phê duyệt dựa trên các yếu tố: Số lượng nhân sự dự án, tính hợp lý với hoạt động, các yếu tố đặc biệt của dự án (Vd: dự án nghiên cứu, dự án điều tra, dự án xây dựng hệ thống...)



### **Câu 5: Đối tượng nào có thể tham gia các đợt cấp tài trợ của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách?**

Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách chỉ cấp tài trợ cho các tổ chức/dự án phi lợi nhuận địa phương\* có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân thuộc đối tác của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN\*\*.

#### Chú thích:

\*Tổ chức/dự án phi lợi nhuận hay tổ chức/dự án bất vụ lợi (tiếng Anh: *Nonprofit organization* – viết tắt: NPO) là tổ chức/dự án không phân phối các quỹ thặng dư của nó cho các cá thể hay cổ đông mà sử dụng các quỹ này để tài trợ cho các mục tiêu của tổ chức nhằm mục đích hướng tới lợi ích cho toàn xã hội. (Theo vi.wikipedia.org)

\*Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN là đơn vị khởi xướng và điều phối Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách.

### **Câu 6: Cách thức đăng ký trở thành đối tác của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN?**

- Bước 1: Liên hệ chị Lại Trần qua số điện thoại +84(28) 7304 6884 hoặc email [laitran@linvn.org](mailto:laitran@linvn.org) để đăng ký và hướng dẫn.
- Bước 2: Tạo trang thông tin và cập nhật thông tin trên [www.philoinhuan.org](http://www.philoinhuan.org).
- Bước 3: Sẵn sàng chào đón những chuyến thăm tổ chức/dự án nửa ngày hay một ngày của nhân viên LIN và/ hoặc các nhà tài trợ.

### **Câu 7: Bộ hồ sơ đề xuất dự án hoàn chỉnh và hợp lệ gồm các tài liệu nào?**

Bộ hồ sơ đề xuất dự án hoàn chỉnh và hợp lệ phải bao gồm các tài liệu sau:

+ Tài liệu bắt buộc:

- Đề xuất dự án (Mẫu của chương trình).
- Dự trù kinh phí (Mẫu của chương trình).
- Báo cáo/Khảo sát đánh giá nhu cầu của dự án.
- Hình ảnh đại diện của Dự án/Tổ chức.

+ Khuyến khích tổ chức/dự án gửi kèm:

- Báo cáo kết quả dự án tương tự trước đây hoặc dự án thử nghiệm của tổ chức (nếu có).
- Video/Hình ảnh/tài liệu liên quan.

**Câu 8: Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu đối tượng hưởng lợi là gì?**

Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu đối tượng hưởng lợi là một văn bản bao gồm các nội dung về phương pháp xã hội học sử dụng khảo sát, tổng hợp kết quả khảo sát đối tượng (định tính và định lượng), phân tích và xử lý kết quả số liệu, các kiến nghị và đánh giá...nhằm mong muốn tìm hiểu về vấn đề đang giải quyết và các đề xuất phù hợp. Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu đối tượng hưởng lợi là một tài liệu vô cùng quan trọng để Hội Đồng Xét Duyệt dự án có thể hiểu về vấn đề của cộng đồng mà dự án hướng tới. Cũng như xem xét tính phù hợp và khả thi của dự án nếu được triển khai thực tế.

**Câu 9: Ngoài hỗ trợ tài chính, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách còn hỗ trợ gì cho tổ chức/dự án phi lợi nhuận?**

Ngoài hoạt động hỗ trợ tài chính, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách còn hỗ trợ tổ chức/dự án ở nhiều hoạt động khác nhau như: Tập huấn nâng cao năng lực dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, kết nối tình nguyện viên chuyên môn, tư vấn đồng đẳng, kết nối và chia sẻ dự án với các mạng lưới đối tác, sự kiện kết nối – giao lưu, bàn giao/chia sẻ mô hình và kinh nghiệm.

-----  
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

**CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH**

Đ/c: 63A Nguyễn Cừ, P Thảo Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Web: [linarrowthegap.org](http://linarrowthegap.org) | Email: [narrowthegap@linvn.org](mailto:narrowthegap@linvn.org) | SĐT: +84 (28) 7304 6884  
(Ext: 102)